



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

.....
ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๕ อัตรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรอง
ไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
๓๐๔๐๗ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

นางอุษามาส จุลภักดิ์

๒ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๕๔๗
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

นางสาวจันทร์อัมพร รุณดี

๓. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่
๓๐๙๙๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

นางสาวบุษกร ไร่ไพยะกุล

๔ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๑๖๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำป่างาม สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

นายสมศักดิ์ รักษาทรัพย์

๕ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่
๓๐๑๔๔ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

นายพีระพล ต่วนภูษา

นางวิภาวี สุวรรณธร

นางกานต์นระรัตน์ จรามร

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่ ห้องประชุมอ่างฤๅไน ชั้น ๑ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ